

THAM KHẢO NGAY LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ 8/3 HAY NHẤT

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu tham dự chương trình

Kính thưa các đồng chí đại biểu

Thưa toàn thể các đ/c nữ cán bộ viên chức trong công đoàn.

Trong những ngày này các thế hệ phụ nữ trên toàn thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ Quốc nói chung lại phần khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm XX năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Khi mà hơi thở của mùa xuân lan dần khắp ngõ phố, trên các con đường quê, khi sắc vàng tươi của hoa mai, sắc hồng tươi của hoa đào vờn lên trong gió xuân đang hây hây thổi, trong tiết trời đang tươi thắm nét xuân và cả những hoài niệm khi lộc vừa hé nụ, khi mà cỏ cây đang tranh nhau phô sắc và toả ngát hương thơm thì cũng là lúc ngày 8/3 đang về trong độ nở rộ của hoa trái, của đất trời vào xuân. Thời điểm này, nhà nhà lại ấm lên bởi bàn tay người mẹ, người chị, người bạn gái... Những người chồng lại ấm lòng khi nghĩ về một bóng hình yêu dấu. Những người mẹ, người chị, người bạn gái ấy đích thực là mùa xuân ấm áp, là người giữ ngọn lửa vĩnh hằng cho cuộc sống. Đối với nữ CBGV Trường THCS XX, ngày 8/3 là dịp để khẳng định những đóng góp to lớn của phụ nữ vào quá trình xây dựng và đào tạo những thế hệ học sinh thân yêu.

Ở bất kỳ lĩnh vực nào, vị trí nào nữ CBGV Trường XX đều phát huy được truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những người phụ nữ năng động, giỏi việc trường đảm việc nhà trong thời kỳ hội nhập.

Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước - Được sự nhất trí của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường – Tổ nữ công Trường XX tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp kỉ niệm lần thứ XX ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/1910 - 8/3/20XX. Đó là lí do của buổi lễ ngày hôm nay.

Đến dự buổi tọa đàm hôm nay tôi xin giới thiệu: (giới thiệu các đại biểu)

Trong buổi tọa đàm hôm nay, một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau ôn lại giờ phút lịch sử của XX năm về trước – Ngày 8/3/1910 ngày Quốc tế phụ nữ. Xin kính mời đồng chí YY lên thông qua lịch sử ý nghĩa ngày 8/3.

Xin trân trọng kính mời đ/c.

Ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Kính thưa các đ/c đại biểu.

Thưa toàn thể chị em!

Lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 bắt nguồn từ cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của nữ công nhân dệt, may thành phố Chicago và Newyork (Mỹ) vào cuối thế kỷ XIX. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ một cách mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nữ công nhân Đức, Nga. Thực tiễn đó đã đặt ra nhiệm vụ cần thiết phải tập hợp, lãnh đạo phụ nữ thế giới cùng tham

THAM KHẢO NGAY LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ 8/3 HAY NHẤT

gia vào cuộc đấu tranh chung chống lại áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Vào năm 1910, hội nghị Quốc tế phụ nữ lần thứ II được triệu tập tại Copenhagen của Đan Mạch và đã quyết định chọn 8/3 hàng năm trở thành ngày hội của phụ nữ trên toàn thế giới đoàn kết, biểu dương lực lượng đấu tranh cũng như phấn đấu thực hiện mục tiêu Bình đẳng – Phát triển – Hoà bình thế giới. Từ đó đến nay, ngày 8.3 đã trở thành ngày hội của phụ nữ thế giới, đoàn kết đấu tranh nhằm tự giải phóng phụ nữ và thực hiện quyền nam nữ bình đẳng.

Ở nước ta ngày 8/3 hàng năm còn là ngày để kỉ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, là 2 vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc giành chủ quyền dân tộc. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chính là trang sử bất hủ của dân tộc ta ở đầu công nguyên, không chỉ thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam mà còn nói lên những khả năng hết sức lớn lao của phụ nữ Việt Nam trong việc lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.

Lời dẫn mở đầu chương trình 8/3 thông dụng nhất

A. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa các bà, các chị cùng các đồng chí Đoàn viên thanh niên!

Trước hết cho phép chúng tôi thay mặt ban tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất!

B. Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa các bà, các chị cùng các đồng chí Đoàn viên thanh niên! Tháng ba - Trong không khí tung bừng của những ngày đầu xuân Đinh Dậu, toàn Đảng toàn dân ta đang ra sức thi đua chào mừng Đảng ta 87 mùa xuân, chào mừng đất nước ta đang từng ngày đổi mới. Với chị em phụ nữ cả nước trong những ngày đầu xuân này có một niềm vui hân hoan riêng của mình đó là kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tháng ba – tuổi trẻ tự hào, náo nức thực hiện "Tháng thanh niên" và phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Tháng ba - bao tâm hồn tuổi trẻ hăng hái thi đua hướng về kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

A. Hòa chung nhịp đập con tim cùng tuổi trẻ và phụ nữ cả nước, các tầng lớp phụ nữ và thanh niên xã ... đã không ngừng phấn đấu vươn lên lập thành tích thiết thực kỉ niệm những ngày lễ trong đại của tháng ba lịch sử.

Nghĩa: Với ý nghĩa đó, được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy xã ... , hôm nay Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên xã ... phối hợp tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM.

Nội dung chương trình văn nghệ 8/3 được sử dụng nhiều nhất

A. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

THAM KHẢO NGAY LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ 8/3 HAY NHẤT

Trước khi chương trình giao lưu văn nghệ được bắt đầu, tôi xin trân trọng giới thiệu Đ/c – Chủ tịch Hội LHPN xã lên phát biểu khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Xin trân trọng kính mời Đ/c

B. (Tỉnh, thành phố của bạn), vùng đất từ bao đời nay đã là đề tài không cạn của bao sáng tạo văn chương, nghệ thuật, từ dân gian đến đương đại.

(Dẫn chứng một số câu về, ca dao tục ngữ hay được truyền lại từ nhiều đời nay)

A. Với tình yêu Trung du Thuận Yên đã viết lên khúc ca hay về quê hương ..., đó là bài hát "..."
do anh ... đến từ Chi Đoàn ... xã ... mở đầu chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe.

- Tiết mục múa hát: Bông hồng tặng cô và mẹ

A. Những tình cảm ngây thơ trong sáng và những bông hoa tươi thắm của các em nhỏ giành tặng cho các mẹ, các cô để đền đáp công ơn sinh thành, giáo dục là món quà quý giá nhất trong ngày mùng 8 tháng 3.

B. Xin kính mời quý vị đến với món quà "Bông Hồng Tặng Cô Và Mẹ" Do các em nhỏ trường Mầm Non ... gửi tặng. Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ cho các em nhỏ.

- Tiết mục múa hát: Ngày vui mùng 8 tháng 3

A. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với bài hát "Ngày Vui Mùng 8 Tháng 3" sáng tác của Hoàng Văn Yên dưới sự thể hiện của các em nhỏ trường Mầm Non

Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cho Ngày vui mùng 8 tháng 3

- Tiết mục múa

B. Tiếp theo chương trình văn nghệ là tiết mục múa ... do chị ... đến từ chi hội ... thể hiện.

Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ

- Tiết mục hát đơn ca: Mùa Xuân Đầu Tiên

A. Được sáng tác năm 1976, đây là ca khúc viết cho mùa xuân lịch sử của đất nước, tác giả đã muốn gửi gắm, giải bày nỗi niềm riêng tư, một thông điệp về mùa xuân giải phóng. Chính vì vậy, mùa xuân trong bài hát được diễn đạt với những nét tiêu biểu của lòng người, của đất trời, sau những mùa đông dài chiến tranh.

B. Sau đây chúng ta sẽ đến với bài hát "Mùa Xuân Đầu Tiên" sáng tác của Văn Cao do Cô giáo ... đến từ chi đoàn trường ... trình bày, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.

THAM KHẢO NGAY LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ 8/3 HAY NHẤT

Bế mạc chương trình văn nghệ

A. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Kỉ niệm ngày 8/3 là dịp để chị em cùng nhau ôn lại những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng mà lớp lớp thế hệ đi trước đã để lại.

B. Trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta đã nghe được nhiều ý kiến chỉ đạo của các đại biểu. Thay mặt tổ công đoàn tôi nghiêm túc tiếp thu và đưa vào chương trình hành động của tổ trong thời gian đến. Buổi tọa đàm hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc.

A. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo nhà trường, các đ/c đại biểu các đồng chí nữ CB GV lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn các đồng chí!